



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปัตตานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้
อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป
กรณีเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๖๕๐๕
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
มีมติให้ข้าราชการผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมิน	ส่วนราชการ
๑	นางสาวภาวตา จินดารัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู
๒	นายกิตติชัย บุญศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม และป้องกันการติดเชื้อ

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายรชดา સાલે)

ประธานกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อนเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ	
๑	นางสาวฎารดา จินดารัตน์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๘๙๖๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๘๐๒๐	เลื่อนระดับ	
						ชื่อผลงานส่งประเมิน "ผลของโปรแกรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงของการผลิตกหกล้มต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในการป้องกันการหกล้มและสมรรถนะทางกายด้านการทรงตัว ของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย"	๘๐%
๒	นายกิตติชัย บุญศรี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๘๑๐๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๘๐๑๓	เลื่อนระดับ	
						ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพัฒนาความรู้พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย (ICWN) โรงพยาบาลปัตตานี" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลปัตตานี"	๑๐๐%